



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. ไทยส่งออกสินค้าผ่านรถไฟจีน-ลาวสำเร็จ	มติชน (กรอบบ่าย)
2. บุกรตรวจห้องเย็น'ปริมณฑล' ลุยฟันกักตุนหมู	มติชน
3. คอรั้มน์: จับประเต็น: ๖.ก.ส.ลู่โอนเงินประกันให้สวนยาง	ไทยโพสด์
4. กรมชลฯเน้นบริหารจัดการน้ำสุพรรณบุรีจัดรอบเวรใช้น้ำค้ำฟุ้งทำนาปรัง2แสนไร่แนวหน้า	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
5. เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อ	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: ตลาดเกษตรกร	มติชน (กรอบบ่าย)
7. ชาวสวนมันแกวโอดพิชโควิดขาดทุนหนัก	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
8. คอรั้มน์: มองทั่วทิศเมืองไทย: เพาะเลี้ยงเห็ดโคนเงินแสน	ไทยรัฐ
9. ราชบุรีปลูกมะขามป้อมปลอดสารพิษ	แนวหน้า
10. ส่งออกกระฉูด'ธ.ค.'ฟุ้งประวัติการณ์/ซึ่ปีนี้ได้4%	

ไทยส่งออกสินค้าผ่านรถไฟจีน-ลาวสำเร็จ

●ประวัติศาสตร์หน้าใหม่เชื่อมไทย-เชื่อมโลก

●ต้มยำกุ้งแซ่แข็งติดไฟเทรนต์บริโกลแดนมังกร

ไทยส่งสินค้าผ่านรถไฟจีน-ลาว สำเร็จแล้ว ประเดิมส่งออกข้าวล็อตแรก เล็งขยายผลสู่สินค้าเกษตรอื่นๆ ตามยุทธศาสตร์อีสานเกตเวย์ ประตูลูกค้าส่งออกสู่ตลาดเอเชีย ตะวันออกกลาง รัสเซีย ยุโรป โควิดปรับพฤติกรรมชาวจีนนิยมอาหารพร้อมทานแซ่แข็ง เมนู'ต้มยำกุ้ง'ติดไฟด้วย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ไทยสามารถส่งออกข้าวสาร จำนวน 20 ตู้ ปริมาณ 1,000 ตัน ในเส้นทางรถไฟสายจีน-ลาว ไปนครฉงชิ่ง ภาคตะวันตกของจีนได้แล้วเป็นครั้งแรก ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการขนส่งระบบรางเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการสร้างรายได้ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการและประเทศ ซึ่งเป็นการทำงานใกล้ชิดกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน "ต้องขอบคุณ ลาวและจีนในความร่วมมืออันดีถึงความสำเร็จก้าวแรก

ในครั้งนี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์อีสานเกตเวย์ เชื่อมไทย-เชื่อมโลก ทั้งนี้ จะประเมินผลการส่งออกข้าวล็อตแรกนี้ เพื่อเร่งขยายผลสู่การส่งออกสินค้าเกษตรอื่นๆ ได้แก่ ยางพารา ผลไม้ กัญชงไทย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าอื่นๆ ตั้งเป้าหมายตลาดใหม่ๆ ทั้งในมณฑลต่างๆ ของจีน และประเทศอื่นๆ คือตลาดเอเชียกลาง เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง รัสเซีย และยุโรป ต่อไปโดยเร็ว"

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรม

ได้รับรายงานจากทูตพาณิชย์ เมืองเซียนเหมิน ประเทศจีน ถึงโอกาสขยายส่งออกอาหารพร้อมทานแซ่แข็งในตลาดจีน เพราะตลาดสินค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มเติบโตสูง ถือเป็นตลาดบลูโอเชียน ที่ยังไม่มีคู่แข่งทางการค้าผูกขาดตลาด โดยปี 2563 ตลาดมีมูลค่า 31,381 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 156,905 ล้านบาท) และคาดว่าปี 2568 จะมีมูลค่า 600,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3 ล้านล้านบาท) ซึ่งเมนูอาหารไทย โดยเฉพาะ "ต้มยำกุ้ง" เริ่มวางจำหน่ายในตลาดจีน

น.ส.นันทน์ภัท งามมั่น ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซียนเหมิน กล่าวว่า หลังเกิดโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคของชาวจีนเริ่มนิยมรับประทานอาหารพร้อมทานแซ่แข็งมากขึ้น จากข้อจำกัดการเดินทางเพื่อเลี่ยงฉลองกับครอบครัว ในเทศกาลตรุษจีน เมนูอาหารจัดเลี้ยงตรุษจีนรูปแบบอาหารพร้อมทานแซ่แข็งจึงกลายเป็นเทรนด์ใหม่ โดยธุรกิจอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตต่างหันมาพัฒนาและวางจำหน่ายอาหารพร้อมทานแซ่แข็งกันมากขึ้น โดยใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางการจำหน่าย

บุกรตรวจห้องเย็น'ปริณทล' ลุยฟันกักตุนหมู

เจอ25บ.สต็อกเกิน5พันโล
ซีไม่แจ้งโทษหนักคุก-ปรับ
นายกฮิมเชื้อดฉวยขึ้นราคา
แม่ค้าโอดน้ำมันบัวพุ่งพรวด
'บักตู'สั่งหน่วยงานตรวจสอบสินค้าทุก จว. ฮิมฟัน
ฉวยโอกาสขึ้นราคา-กักตุน 'จรินทร์'แจงนำเข้าหมู
เป็นอำนาจกรมปศุสัตว์ ยันตรึงราคาสินค้าหลายชนิด
ปลัด พณ.เผยมะละกอแพงตามฤดูกาล

(อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

กักตุนหมู

'บักตู'ฮิมฟันเอี่ยวของแพง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ตึกกักตุนสินค้าทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบค.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยที่ประชุม ศบค.ได้พิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย การส่งเสริมการ

ลงทุนในกิจการคลาวด์เซอร์วิส และการส่งเสริมการลงทุนสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ พร้อมรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดและความคืบหน้าในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นายกชกล่าวว่ จากสถานการณ์โลก สถานการณ์ภายนอกภูมิภาค รวมถึงสถานการณ์ภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบอย่างมากในเรื่องของราคาสินค้า ได้สั่งการอย่างชัดเจนให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตรวจสอบราคาสินค้าในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ให้ได้ราคาที่แท้จริง และเหตุผลในการที่สินค้าบางรายการมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ยืนยันจะดูแลในเรื่องนี้อย่างละเอียด และจำเป็นจะต้องมีการลงโทษตามกฎหมายที่มีอยู่ ทั้งการกักตุนสินค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกพิจารณาลงโทษตามกฎหมาย จึงขอให้ระมัดระวัง และขอฝาก

ภาคธุรกิจเอกชนให้ช่วยดูในเรื่องนี้ให้มากที่สุด ส่วนการประชุมวาระเร่งด่วนเพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ราคาพลังงาน น้ำมัน ก๊าซแอลพีจี เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป และหามาตรการแก้ไขตามสมมุติฐานที่เกิดขึ้น รัฐบาลจะกำกับดูแลทุกเรื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องทำงานตามหน้าที่ของตน

'จรินทร์'แจงรับมือของแพง

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีปัญหาราคาเนื้อหมูแพง ว่าปัญหานี้ต้องมีการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงาน โดยในภาพรวมเกิดจากปริมาณหมูในตลาดขาดแคลน ดังนั้น จะต้องเพิ่มปริมาณสินค้าให้สมดุลกับความต้องการตลาด แล้วราคาเนื้อหมูจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล ส่วนเรื่องการนำเข้าหมูนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีอำนาจโดยตรง แต่เป็นอำนาจของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะพิจารณาการนำเข้าหมูเพิ่มหรือไม่ ขณะที่การเพิ่มปริมาณหมูรัฐบาลได้มีมาตรการสนับสนุนให้เกษตรกรมีการเลี้ยงหมูเพิ่มขึ้น โดยกระทรวงการคลังได้เตรียมวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษ วงเงินรวม 3 หมื่นล้านบาท และให้กรมปศุสัตว์ประสานผู้เลี้ยงหมูรายย่อยกลับมาเลี้ยงหมูเพิ่ม ขณะที่อาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับต้นทุนในการเลี้ยงหมูก็ต้องมีการปรับลดภาษีเช่นกัน โดยเป็นอำนาจของกระทรวงการคลังในการเป็นผู้พิจารณา

"กระทรวงพาณิชย์สั่งห้ามส่งออกหมูเป็นการชั่วคราว รวมถึงการติดตามปลายทาง การขายหมูตั้งแต่หน้าฟาร์ม ร่วมกับกรมปศุสัตว์ การกำหนดราคาหมูที่เหมาะสมเพื่อ

ไม่ให้มีการค้ากำไรเกินควร หรือการฉวยโอกาสขึ้นราคา ต้องสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอยู่ได้และไม่เป็นภาระของผู้บริโภคจนเกินไป" นายจรินทร์กล่าวว่า และว่า ส่วนผู้ฉวยโอกาสในการค้ากำไรเกินควร ทั้งเนื้อหมู รวมถึงสินค้าอื่นๆ และถ้ามีพฤติกรรมการกักตุนสินค้า หากตรวจสอบการกระทำคามผิดนั้นจะมีการดำเนินคดีโทษสูงสุด นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งคณะทำงานกำกับติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าแก้ไขปัญหาและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนและกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรืออธรรม โดยนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินการและประสานกับพาณิชย์จังหวัดให้ติดตามดูแลปัญหาสินค้าอย่างใกล้ชิด

ตรึงราคาสินค้าหลายชนิด

นายจรินทร์กล่าวถึงกรณีตรวจสอบห้องเย็นที่ จ.สงขลา ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นการเข้าข่ายการกักตุนเนื้อหมูหรือไม่ แต่เบื้องต้นได้รับรายงานพบว่ามีคามผิดในการไม่แจ้งจำนวนสินค้า (สต็อก) ต่อกรมการค้าภายใน ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับวันละ 2,000 บาท จนกว่าจะมีการแจ้งต่อกรมการค้าภายใน ส่วนความผิดอื่นๆ นั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ขณะเดียวกันเรื่องสินค้าราคาแพง กรมการค้าภายในหารือกับผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อตกลงกันช่วยตรึงราคาสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันไม่ให้ขึ้นราคาในภาวะเช่นนี้ ซึ่งได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว อาทิ กลุ่มผู้ประกอบการเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มเครื่องดื่ม น้ำอัดลม กลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำเร็จรูป เครื่องปรุง ไซโกสัด ส่วนเนื้อไก่ ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้มีมติให้เป็นสินค้าควบคุมนั้นจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า กรณีน้ำมันปาล์มขวดนั้น กระทรวงพาณิชย์จะดูแลราคาให้เหมาะสม แต่ทั้งนี้ ต้องดูเรื่องต้นทุนการผลิตด้วย เนื่องจากในปัจจุบันราคาผลปาล์มมีราคาสูง หากมีการกำหนดราคาให้ต่ำจนเกินไปอาจส่งผลให้ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มขวดหยุดการผลิตลงเพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหวและจะทำให้น้ำมันปาล์มขวดขาดตลาดจนราคาเพิ่มขึ้นสูงได้

ปลัดพณ.ตรวจตลาดสี่มุมเมือง

ที่ตลาดสี่มุมเมือง นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดินทาง

ไปสำรวจราคาสินค้า นายบุญฤทธิ์ให้สัมภาษณ์หลังสำรวจว่า นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด ราคาผักและผลไม้ที่ตลาดสี่มุมเมืองยังปกติ ปรับขึ้นลงตามฤดูกาล สำหรับมะละกอกที่มีข่าวว่าปรับขึ้นราคาจนกระทบต่อร้านส้มตำ จากการสอบถามเกษตรกรบอกว่า การปรับราคาขึ้นลงเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ราคาจะปรับสูงขึ้น แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมจะปรับลง ราคา ณ วันที่ 21 มกราคม 2565 มะละกอลูกยาว (พันธุ์ดำเนิน) อยู่ที่ 100-130 บาท/ถุง 10 กิโลกรัม (กก.) และมะละกอลูกกลม อยู่ที่ 130-150 บาท/ถุง 10 กก. เป็นราคาปกติช่วงนี้ บางพื้นที่ราคามะละกอแพงเนื่องจากน้ำท่วมทำให้ผลผลิตออกน้อย เช่น ภาคตะวันออก เชียงเหนือ จะเชื่อมโยงจับคู่ตลาดเพื่อกระจายผลผลิตให้ทั่วถึง นอกจากนี้จะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าทุกชนิดอย่างใกล้ชิด มีเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง หากพบกักตุนหรือจำหน่ายราคาสูงเกินสมควรจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

(อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 3

กักตุนหมู

ทยอยแจ้งสต็อกเนื้อสุกร

"กระทรวงพาณิชย์จะจับตาดู และกระจายสินค้าให้ทั่วถึงไม่ขาดแคลนทุกจุด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน ส่วนการกักตุนสินค้า นายจรินทร์ได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการในระดับจังหวัด ให้ทำหน้าที่กำกับดูแล และติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด ให้พาณิชย์จังหวัด รวมถึงพนักงานตามกฎหมาย ที่เคยมีคำสั่งแต่งตั้งตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เช่น นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ให้เข้ามาช่วยทำหน้าที่" นายบุญฤทธิ์กล่าว

นายบุญฤทธิ์กล่าวถึงกรณีตรวจพบเนื้อสุกรกว่า 2 แสนกิโลกรัมที่สงขลาว่า ขณะนี้

อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ตัวเลขนำสินค้าเข้าและออกสต็อกคลั่งกันหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบสถิติเคลื่อนไหวย้อนหลัง ยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย สำหรับการแจ้งสต็อกเนื้อสุกรจากโรงฆ่าและห้องเย็น ล่าสุดมีการแจ้งเข้ามาแล้ว 313 ราย จากทั้งหมด 415 ราย ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ มีปริมาณสุกรและชิ้นส่วนรวมราว 8.47 ล้านกิโลกรัม ส่วนผู้ประกอบการรายใดยังไม่แจ้งปริมาณสต็อกเข้ามา อาจจะเพราะมีปริมาณสต็อกไม่ถึง 5,000 กิโลกรัม แต่เพื่อความชัดเจน กระทรวงพาณิชย์จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสุ่มตรวจความถูกต้องต่อไป

'ปศุสัตว์โอเค'ยกระดับสินค้า

นสพ.สรวิศ ธาณีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตของกรม รวมถึงสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ตรวจวิเคราะห์ทางปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาสารตกค้างต่างๆ อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งนี้ได้ดำเนินโครงการปศุสัตว์ OK (โอเค) เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งระบบ มุ่งหวังให้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ช่วยสร้างความมั่นใจในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันมีสินค้าปศุสัตว์อยู่ในขอบข่ายการรับรองทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไชโกสัด ไชเปิดสด และชิ้นกระดูกสด ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดและตลาดสดเข้าร่วมโครงการกว่า 7,606 แห่งทั่วประเทศ

สินค้าไหว้ตรุษจีนปลอดภัย

"ปีนี้มีภารกิจอพพร่วมกันทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเขต 1-9 กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกันพัฒนาและผลักดันมาตรฐานปศุสัตว์ OK มาตั้งแต่ปี 2559 สถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK จะต้องจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภค มาจากแหล่งผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มาตรฐานเจเอฟไอ โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เข้มงวดตรวจสอบคัดกรองสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและหลังฆ่า ไม่ให้มีสัตว์ป่วยหรือโรคระบาดอื่นๆ อาทิ โรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู (แอสเอฟ) ผลิตและจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค เป็นการควบคุมการระบาดของโรคที่สำคัญอีกจุดหนึ่ง

ด้วย สถานที่รวบรวมไขจนถึงสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ถูกสุขอนามัยได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อให้เทศกาลตรุษจีนนี้ปลอดภัยจากการปนเปื้อน" นสพ.สรวิตกล่าว

นสพ.สรวิตกล่าวว่า กรมยังได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเนื้อสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง จำนวนกว่า 1,000 ตัวอย่าง โดยผลการตรวจทั้งหมดยังตรวจไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้น กรมขอให้ประชาชนผู้บริโภคมั่นใจว่า สินค้าปศุสัตว์ที่กรมให้การรับรอง มีมาตรฐานการผลิตที่สะอาดปลอดภัย เหมาะสมแก่การบริโภค ปลอดภัยจากสารตกค้าง ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 และที่สำคัญสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิตอีกด้วย

แม่โคเปิดคลังให้ตรวจ

รายงานข่าวจากบริษัท สยามแม่โค จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัทได้เปิดศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย ให้คณะทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด พานิชย์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เข้าตรวจสอบปริมาณสต็อกเนื้อหมู ทั้งคลังสินค้าและสาขา โดยจากการตรวจสอบพื้นที่เก็บสินค้าเนื้อหมูทุกแห่งของแม่โค เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด สร้างความเชื่อมั่นทั้งด้านปริมาณและราคา พร้อมเน้นการตรวจสอบย้อนกลับได้เชิงรุก นอกจากนี้ ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ นำส่งรายงานปริมาณสต็อกสินค้าเนื้อหมูที่มีในสาขาทุกแห่งต่อกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดล่าสุดของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่กำหนดให้ผู้เลี้ยงหมูรายใหญ่ ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้ครอบครองหรือห้องเย็นที่มีสต็อกหมูตั้งแต่ 5,000 กก.ขึ้นไป แจ้งปริมาณ และราคาทุก 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา

ลุยจับ25ห้องเย็นกักตุนหมู

วันเดียวกัน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.อนุชิต ภูมิวิจิตรธำรงค์ ผบ.ช.ภ.7 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, พล.ต.ต.อภิชาติ วรณภักดิ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร, พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัด นายชนินทร์ ทิพภาสสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัด น.ส.สรณาคมน์ บุญกำเนิด นักชำนาญการพิเศษกลุ่มกำกับและ

พัฒนาเศรษฐกิจการค้า (กศ.) สำนักงานพาณิชย์จังหวัด นำกำลังเข้าตรวจสอบห้องเย็นที่มีพฤติกรรมกักตุนเนื้อหมู พร้อมกัน 11 เป้าหมายในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมีความกังวลกรณีเนื้อสุกรมีราคาสูงขึ้น สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนปราบปราม สืบเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา มีการนำเนื้อสุกรเข้ามากักตุนในห้องเย็นเป็นจำนวนมาก เป็นสาเหตุให้เนื้อหมูมีราคาแพง วันนี้จึงได้มีการบูรณาการกำลังกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพร้อมกัน 25 จุด โดยใน จ.สมุทรสาคร มีการตรวจสอบทั้งสิ้น 11 จุด จากการสืบสวนทราบว่า มี 25 บริษัท ในจังหวัดปริณทล เช่น สมุทรสาคร ประกอบธุรกิจห้องเย็น อาจเข้าข่ายมีความผิด ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 กักตุนเนื้อสุกรเกิน 5,000 กก. โดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ จึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบ พบว่าบางบริษัทมีจำนวนเนื้อสุกรเกินกว่ากฎหมายกำหนด บางรายอ้างว่าอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้ง เนื่องจากเพิ่งได้ทราบระเบียบ จะต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนต่อไป หากพบว่าไม่ได้แจ้ง จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 หรือหากแจ้งการครอบครองไม่ตรงกับความจริง จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.137 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์กล่าวว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่เร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อตรวจสอบบริษัทห้องเย็นเหล่านี้ หากพบว่ายังมีพฤติกรรมกักตุนเนื้อหมู จนเป็นเหตุให้ราคาเนื้อหมูขึ้นสูงไปอีก ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด จะมีผู้แทนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ร้องทุกข์

ผู้ว่าฯมหาชัยเผยแจ้งแค่4บ.

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ขณะนี้มี 4 บริษัทห้องเย็น มาแจ้งการครอบครองซากสุกรเกิน 5,000 กิโลกรัมแล้ว ยังมีอีกหลายบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้ง อ้างว่าเพิ่งได้รับหนังสือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 เรื่องแบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา

นายณัฐวุฒิ คุ้มมีทอง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าภายใน กระทรวง

พาณิชย์ กล่าวว่า ผู้ครอบครองสุกรมีชีวิตตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้ครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีก เนื้อสุกรชำแหละ มีปริมาณตั้งแต่ 5,000 กก.ขึ้นไป ต้องแจ้งปริมาณการเลี้ยง การซื้อ การจำหน่าย มิฉะนั้นจะมีความผิดตาม ม.25 (3), (5) พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะแจ้ง

ห้องเย็นสงขลาปิดกักตุนหมู

ที่ จ.สงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์ จ.สงขลา เปิดเผยว่า กรณีพบซากหมูในโกดังบริษัท บิตี ซีฟู๊ดส์ อ.จะนะกว่า 2 แสนกิโลกรัม เจ้าหน้าที่บริษัทเบทาโกร นำเอกสารมายื่นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เนื่องจากวันที่เข้าไปตรวจสอบซากหมูในโกดังมีเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่ไม่ครบ สำหรับจำนวนเนื้อหมูทั้งหมดนั้น ด่านกักกันสัตว์สงขลาได้อายัดไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเบทาโกรนำเอกสารการขนย้ายหมูมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้ง หากถูกต้องจะปลดอายัดต่อไป

นายพิสิทธิ์ ศรีวัฒนา กรรมการบริษัท บิตี ซีฟู๊ดส์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัททำธุรกิจโกดังรับฝากอาหารแช่เยือกแข็งมาเป็นเวลา 30 ปี ได้รับความเชื่อมั่นจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น จึงขยายสาขา 3 สาขา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา อ.สิงหนคร และ อ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อมีการนำสินค้ามาฝากต้องมีการสำแดงเอกสารถูกต้องจากทางราชการจึงรับฝาก จึงขอความเป็นธรรมด้วยว่าบริษัทไม่ได้กักตุนหมู

พณ.สงขลาแจ้งปมเจกักตุนหมู

ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำทีมหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบเนื้อหมูแช่แข็งในห้องเย็นใน อ.จะนะ จ.สงขลา แถลงความคืบหน้าการตรวจห้องเย็น หลังบริษัทเบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง และบริษัท บิตี ซีฟู๊ดส์ จำกัด นำเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อพาณิชย์จังหวัดสงขลา

น.ส.ฉัตรสุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ได้ดำเนินการใน 3 ประเด็น คือ เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.จะนะ กรณีบริษัท บิตี ซีฟู๊ดส์ จำกัด ไม่แจ้งปริมาณการครอบครองเนื้อสุกรตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ส่วนบริษัทเบทาโกร มีข้อสงสัยเรื่อง

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 22 มกราคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16022

หน้า: 1 (กลาง), 3, 5

Col.Inch: 226.76

Ad Value: 351,478

PRValue (x3): 1,054,434

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: บุคตรวจห้องเย็น'ปริณทล' ลุยพันกักตุนหมู

การแจ้งปริมาณไม่ตรงกับที่เก็บไว้ในห้องเย็น โดยแจ้งไว้ประมาณ 50,000 กิโลกรัม แต่มีเนื้อหาในห้องเย็น 2 แสนกิโลกรัม มีส่วนต่าง 150,000 กิโลกรัม จากการตรวจสอบเอกสาร และการชี้แจงของบริษัทระบุว่า ส่วนที่ไม่ได้แจ้งเนื่องจากในเอกสารแบบแจ้ง ไม่มีรายการสินค้าเนื้อหมูที่ครอบครองให้แจ้ง อาทิ หมูบด ซาหมู ซีโรงและหมูสามชั้นแผ่น เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าตรงกับเอกสารการฝากในห้องเย็น จึงไม่ถือว่าแจ้งความเท็จกับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบบัญชีควบคุมการนำเข้าและนำออกสินค้าทั้ง 2 บริษัท พบว่ามีการรับเข้า นำออกเป็นปกติตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564-มกราคม 2565 จึงไม่เข้าข่ายกักตุนสินค้า ในขณะที่ นายเจษฎากกล่าวยืนยันว่า นอกจากห้องเย็นแห่งนี้แล้วจังหวัดได้สั่งการให้มีการตรวจสอบห้องเย็นที่มีอยู่ในทั้ง 16 อำเภอ ว่ามีการกักตุนเนื้อหมูไว้หรือไม่ มีการรายงานกลับมาแล้วหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในอำเภอสิงหนครที่มีห้องเย็นมากที่สุดจำนวน 4 แห่ง พบว่าไม่ได้มีการกักตุนเนื้อหมูไว้แต่อย่างใด

'เบทาโกร'แจ้งยืนยันสต็อก

วันเดียวกัน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ออกคำชี้แจงการตรวจสอบห้องเย็นกรณีอาจมีการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกรในจังหวัดสงขลา ดังนี้ กรณีปรากฏรายงานข่าวการเข้าตรวจสอบบริษัทห้องเย็นแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา พบว่ามีการเก็บรักษาเนื้อสุกรจากบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง จำนวน 201,650 กิโลกรัม ในห้องเย็นดังกล่าว นั้น บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า การจัดเก็บรักษาเนื้อสุกรของบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง และสาขาในกลุ่ม ในบริษัทห้องเย็นตามที่ระบุในรายงานข่าว เป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางการปฏิบัติโดยปกติ ภายใต้มาตรฐานการจัดส่งสินค้า เพื่อการสำรองสินค้ารองรับการจัดส่ง 5-7 วันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สินค้ามีความสดใหม่จนถึงมือผู้บริโภค โดยครอบคลุมพื้นที่จัดส่งในภาคใต้ตอนล่างมากกว่า 8 จังหวัด

บริษัทได้มีการแจ้งข้อมูลปริมาณเนื้อสุกรทั้งหมดที่เก็บในห้องเย็นนั้นต่อกระทรวงพาณิชย์ให้รับทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 211,361 กิโลกรัม เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 1/2565 ที่ระบุให้ "ผู้เลี้ยงที่

มีปริมาณการเลี้ยงเกิน 500 ตัว ผู้ค้าส่งที่มีปริมาณเกิน 500 ตัว ห้องเย็นที่มีการเก็บสต็อกเกิน 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป ให้ดำเนินการแจ้งสต็อกให้กรมการค้าภายในรับทราบ รวมทั้งแจ้งราคาในทูก 7 วัน โดยเริ่มวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป"

ปิดตุนสินค้าขายราคาสูง

บริษัทขอยืนยันว่า การจัดการสต็อกดังกล่าวเป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางการปฏิบัติโดยปกติ มิใช่การกักเก็บสินค้าเป็นเวลานานเพื่อเป้าหมายด้านราคาสูงขึ้นแต่ประการใด บริษัทพร้อมให้ความร่วมมือในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ครอบคลุมถึงการจัดการสินค้าคงคลังและการรายงานแจ้งจำนวนสต็อกตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 แอฟริกาในสุกรในปัจจุบัน ส่งผลต่อปริมาณสุกรและระดับราคาที่สูงขึ้น บริษัทตระหนักถึงความกังวลใจของผู้บริโภคต่องริณดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภค โดยการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และทุกภาคส่วนในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรมให้กับประชาชน ในโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน โดยการจำหน่ายหมูสดในราคา กิโลกรัมละ 150 บาท ณ จุดจำหน่ายในโครงการ 667 แห่งทั่วประเทศ

หลายจังหวัดระดมตรวจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายจังหวัดได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสต็อกสุกร เช่น ที่ จ.สระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าสระบุรี พร้อมคณะ เข้าตรวจโรงฆ่าและ (สุกร) เทศบาลเมืองพระพุทธบาท โดยบริษัท ซีพี จำกัด เป็นโรงฆ่าและสุกรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์กล่าวว่า ไม่พบว่ามีการระบาดและไม่พบว่ามีกักตุนสินค้าที่ผิดปกติแต่อย่างใด

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นางสรวิศพร ประโมทะกะ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจห้องเย็นขนาดใหญ่ในพื้นที่ อ.วังน้อย ไม่พบการกระทำความผิดกฎหมาย และไม่พบการกักตุนเนื้อหมู

ที่ จ.นราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.นราธิวาส พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส (ตลาดสดหัวลำโพง) ตลาดสดขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ตลาดสดเทศบาล 1 ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจักษ์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมคณะออกตรวจสอบการกักตุนสินค้าเนื้อหมูและตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ

ที่ จ.สตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.สตูล พร้อมคณะลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล

นายเอกรัฐกล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่าราคาสินค้าหลายอย่างเป็นไปตามกลไกของตลาด

ระดมชายหมูถูกก.ละ150บาท

ที่ จ.ชลบุรี นายภัทรธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาหมูที่ตลาดใหม่ ชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี พบเนื้อหมูยังมีราคาแพงเหมือนเดิม ขณะที่พาณิชย์จังหวัดชลบุรีจัดชายหมูเนื้อแดงราคาถูกกิโลกรัมละ 150 บาท ทั้งหมด 8 จุด ในพื้นที่ อ.เมืองชลบุรี อ.ศรีราชา อ.เกาะจันทร์ อ.บ่อทอง และ อ.บ้านบึง รวมทั้งจัดตั้งจุดเฉพาะกิจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในหมูและประสานงานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นเผ่าระวังโรคแพร่ระบาดในหมูเพื่อหามาตรการป้องกัน

ที่ตลาดสดทุ่งนาทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ นายวัชรชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้า โดยเฉพาะจุดจำหน่ายเนื้อหมูราคาถูกโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ตลาดสดทุ่งนาทอง 1 ใน 7 จุดจำหน่ายเนื้อหมูราคาถูก มีประชาชนมารอซื้อเป็นจำนวนมาก

ที่ตลาดชุมชนหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี นางอังคณา ชิตะตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายเนื้อหมูราคาถูกให้ประชาชน บริเวณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี จำหน่ายหมูเนื้อแดงราคา กิโลกรัมละ 150 บาท เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ปรากฏว่าไม่ถึง 20 นาที หมูที่นำมาจำหน่าย 100 กิโลกรัมหมด โดยจำกัดเพียงคนละ 1 กิโลกรัม และมีประชาชนสนใจมาลงชื่อจองคิวตั้งแต่ยังไม่เริ่มจำหน่าย

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 22 มกราคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16022

หน้า: 1 (กลาง), 3, 5

Col.Inch: 226.76

Ad Value: 351,478

PRValue (x3): 1,054,434

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: บุกรตรวจห้องเย็น'ปริมาณพล' ลุยพื้นที่กักตุนหมู

กล้วยทอดโอदन้ำมันปาล์มพุ่ง

ที่ จ.มหาสารคาม น.ส.ธนพร ยินดี แม่ค้ากล้วยทอด ขายอยู่ริมถนนสายมหาสารคาม-กมลาไสย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคามกล่าวว่า ราคาวัตถุดิบใช้ทำกล้วยทอดขึ้นเกือบทุกชนิด ทั้งกะทิ แป้ง น้ำตาล โดยเฉพาะน้ำมันปาล์มที่ใช้อยู่ น้ำมันบัว ราคาจะสูงกว่าน้ำมันปาล์มทั่วไป ขึ้นราคาจนน่าตกใจ จากเดิมเคยซื้อถังละ 615 บาท ล่าสุดราคาพุ่งมา 880 บาท ตั้งแต่ขายกล้วยทอดมา 5 ปี ไม่เคยเจอราคาขึ้นมากขนาดนี้ ทำอะไรไม่ได้ แต่ราคาขายยังคงเดิม เพราะเห็นใจลูกค้า



ธ.ก.ส.ลุยโอนเงินประกันให้สวนยาง

นายกษاپณัฏ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2565 ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 3 เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในงวดที่ 1-3 (เพิ่มเติม) จำนวน 26.53 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 53,083 ครัวเรือน ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 3 ส่งผลให้ภาพรวมมีการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 3 ไปแล้วจำนวน 1,574.59 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 488,555 ครัวเรือน

กรมชลฯเน้นบริหารจัดการน้ำสุพรรณบุรี จัดรอบเวรใช้น้ำค้างทุ่งทำนาปริง2แสนไร่

นายประเชษฐ จินขจร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องด้วยกรมชลประทานได้คาดการณ์สถานการณ์น้ำต้นทุนฤดูแล้ง 2564/65 พร้อมกับกำหนดมาตรการวางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำต้นทุน โดยกลุ่มเจ้าพระยาวางแผนการเพาะปลูกข้าวนาปี 2564/65 จำนวน 2.81 ล้านไร่ ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยาอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช่นกัน ได้ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครชลประทาน ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำได้รับทราบและเข้าใจนโยบายการปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำต้นทุนน้อย พร้อมชี้แจงสภาพน้ำและแนวโน้มปริมาณน้ำทำนาปีนี้โดยละเอียด ซึ่งได้การตอบรับด้วยดี

ทั้งนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา มีพื้นที่รับผิดชอบ 300,000 ไร่ ได้รับน้ำต้นทุนจากแม่น้ำท่าจีนส่งเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ซ้าย และคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา และคลองสายย่อย สู่พื้นที่เกษตรในเขต อ.ศรีประจันต์ อ.เมือง อ.บางปลาม้า และ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จะอิงกับระดับน้ำที่ประตู

ระบายน้ำ (ปตร.) โพธิ์พระยา ซึ่งได้รับการจัดสรรน้ำปริมาณวันละ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเพียงพอจัดสรรให้กับน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การประปาสุพรรณบุรี และรักษาระบบนิเวศ ส่วนน้ำเพื่อการเกษตรได้บริหารจัดการร่วมกับปริมาณน้ำค้างทุ่งที่กักเก็บไว้เมื่อช่วงฤดูฝนที่แล้ว ขณะนี้ภาพรวมของสถานการณ์น้ำและการเพาะปลูกในพื้นที่อยู่ในสภาวะปกติ

“ขณะนี้เกษตรกรที่ทำงานบนที่ดอนเริ่มปลูกข้าวนาปีแล้วประมาณ 30,000 ไร่ และคาดว่าเมื่อสิ้นสุดเดือนมกราคม 2565 บริเวณที่ลุ่มจะปลูกนาปีอีกประมาณ 200,000 ไร่ อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยลดการใช้น้ำในพื้นที่ เกษตรกรจึงใช้น้ำค้างทุ่งในการเตรียมแปลงปลูก อีกทั้งพื้นที่นาบริเวณปลายคลองสามารถใช้น้ำจากคลองสองพี่น้องซึ่งต่อเชื่อมถึงแม่น้ำแม่กลองได้อีกทาง นอกจากนี้ เกษตรกรผู้ใช้น้ำยังร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทานและฝ่ายปกครอง จัดรอบเวรหมุนเวียนการใช้น้ำ เพื่อใช้น้ำที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด และสามารถรันติได้ว่าจะส่งน้ำไปได้ทั่วถึงทุกแปลงในโครงการฯ อีกทั้งลดปัญหาแย่งน้ำได้อย่างดี” นายประเชษฐ กล่าว

เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อ

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.พังงา พร้อมด้วยนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.พังงา เกษตรอำเภอเมืองพังงา เขียมชมสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายวินัย รัตนไทรแก้ว อายุ 40 ปี ประธานกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Young Smart Farmer) หมู่ 1 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา ที่เดินตามรอยพระราชดำรินิหลวง ร.9 นำที่ดิน 4 ไร่ ทำเกษตรผสมผสานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ นายวินัยเจ้าของสวนลุงแป็งเปิดเผยว่า ได้แบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ ปลูกส้มเขียวหวานพันธุ์ต่างๆกว่า 200 คั้นปลูกแซมระหว่างต้นมะละกอ มะนาวแป้น ส้มโอ พริก มะเขือ ฟักทอง รวมทั้งขุดบ่อน้ำเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ มีรายได้เข้าสู่ครอบครัวทุกวัน.

ตามรอยพ่อ

จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.พังงา เขียมชมสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ของวินัย รัตนไทรแก้ว ประธานกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Young Smart Farmer) หมู่ 1 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา ที่เดินตามรอยพระราชดำรินิหลวง ร.9.



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 22 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14877

Col.Inch: 13.99 Ad Value: 12,591

ภาพขาว: ตลาดเกษตรกร

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 37,773

คลิป: ชาว-ดำ



ตลาดเกษตรกร : เสกธีร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรกรบริเวณลานหน้าสำนักงานเกษตร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเปิดทำการทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 05.30-08.30 น. โดยมี วันชัย นิลวงศ์ เกษตร จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเที่ยวชม

ชาวสวนมันแกวโอดพิษโควิดขาดทุนหนัก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ จ.นครพนม ชาวบ้าน ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม มีอาชีพทำการเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงในช่วงฤดูแล้งหลังน้ำโขงลด ช่วงนี้กำลังเตรียมเก็บผลผลิตมันแกวหวานหรือมันเผา ที่สร้างรายได้ปีละเกือบ 10 ล้านบาท แต่เจอวิกฤตโควิด-19 นักท่องเที่ยวลดลง ที่สำคัญวัดพระธาตุพนมมีคำสั่งงดจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ส่งผลให้พ่อค้า แม่ค้าที่มารับซื้อชะลอการสั่งซื้อ บางรายงดสั่งซื้อไปขาย ต้องหาช่องทางตลาดเอง หน้าที่ราคาถูกกว่าทุกปี ทำให้ขาดรายได้และขาดทุนหนัก

นางนันทนา โพธิ์นาล้อม อายุ 34 ปี เกษตรกรชาวบ้าน ต.น้ำก่ำ กล่าวว่า ปีนี้เกษตรกรทำการเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงเจอวิกฤตหนักมาก เพราะมันแกวหวานหรือมันเผา สินค้าเกษตรขึ้นชื่อ เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนตุลาคม ใช้เวลาเก็บผลผลิต

ประมาณ 3-4 เดือน จะเป็นช่วงปีใหม่ขายยาวถึงสงกรานต์ ถือว่าเป็นผลผลิตการเกษตรที่สร้างรายได้เงินสะพัดทุกปี ปีละหลายสิบล้านบาท บางครอบครัวทำเงินได้ปีละหลายแสนบาท ขายราคาหน้าสวนก็โลกรัมละ 5-8 บาท จากนั้นพ่อค้าแม่ค้าจะนำไปขายในราคากิโลกรัมละ 15-20 บาท แล้วแต่พื้นที่จำหน่าย ส่วนใหญ่อุดูการขายสำคัญที่สุดคือ งานนมัสการองค์พระธาตุพนม แต่ปีนี้เจอพิษโควิดงดจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมเป็นปีที่สอง นักท่องเที่ยวลดลง ทำให้ยอดสั่งซื้อลดลงเกินครึ่ง ที่สำคัญระยะเวลาเก็บผลผลิตไม่สามารถยืดออกไปได้หลายเดือน จะส่งผลให้หมดเวลาเก็บเกี่ยว รสชาติไม่อร่อย ขาดคุณภาพ เกิดความเสียหายและไม่สามารถชูดไว้ออขายได้ เพราะจะเน่าเสีย หากขายไม่ทันจะต้องทำใจยอมไถ่ฝังกลบทำปุ๋ย ขาดทุนหนักแน่นอนปีนี้

มองทั่วทิศเมืองไทย

เพาะเลี้ยงเห็ดโคนเงินแสน

ท่ามกลางเศรษฐกิจในยุคข้าวยากหมากแพง การประกอบอาชีพหลักอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพที่นับวันสินค้าอุปโภคบริโภคพาเหรดปรับตัวสูงขึ้น ทำให้หลายคนหันไปหารายได้เสริมมาใช้จ่ายในครอบครัว

เหมือนอย่าง นายพงศกร อูปละ หรือ ครูเจี๊ยบ อายุ 47 ปี ครูสอนวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ โรงเรียนแม่จ้อวิทยาคม ต.แม่จ้อ อ.พาน จ.เชียงราย เจ้าของศูนย์การเรียนรู้เห็ด "ครูเจี๊ยบพารวย" ที่ใช้เวลาว่างมาทำเกษตรผสมผสานที่บ้านเลขที่ ๓๐ บ้านดอนเจริญ หมู่ ๘ ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

โดยเฉพาะการเพาะเห็ดปลวก หรือเห็ดโคนที่ปัจจุบันกลายเป็นอาชีพรองที่สร้างรายได้หลักปีละหลายแสนบาท

นายพงศกรกล่าวว่า สนใจทำสวนเกษตรพอเพียงมานานแล้ว เริ่มจากปรับพื้นที่ถมดิน ขุดสระเลี้ยงปลา ปลูกไม้ผลต่างๆ รวมถึงศึกษาการเพาะเห็ดโคน เพราะเป็นเห็ดที่มีราคาแพง พยายามค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ลองผิดลองถูกมาพักใหญ่จนได้วิธีการเพาะเลี้ยงที่ลงตัว

เริ่มจากทำสถานที่เพาะเห็ดด้วยวิธีทำแปลง "เพอร์มาคัลเจอร์" (Permaculture) โดยใช้ขี้วัวขี้ควายโรยตามพื้นที่ที่เราต้องการเพาะเห็ด แล้วนำเศษไม้เศษพืชมาวางทับ กลบด้วยดินเพื่อสร้างที่อยู่ให้กับปลวก ก่อนนำเศษหญ้า เศษไม้มาวางทับอีกที เพื่อใช้เป็นอาหารให้กับปลวก

เสร็จแล้วก็มาทำหัวเชื้อเห็ดโคน มีส่วนประกอบคือจาวปลวก 1 กก. น้ำตาลทรายแดง 1 กก. ข้าวสวย 1 ถ้วย สารกระตุ้นเชื้อรา และดอกเห็ดโคนแก่นำทั้งหมดมาลวกเล้าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 7 วัน ก่อนนำมาหมักในน้ำฝน

100 ลิตร อีก 30 วัน

จากนั้นนำหัวเชื้อ 500 มิลลิลิตรไปผสมน้ำเปล่า 5 ลิตร เอาไปรดแปลงเพาะเห็ด ต้องตรวจดูความชื้นเรื่อยๆ รอบหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนก็สามารถเก็บเห็ดโคนขายได้แล้ว



การเพาะเห็ดโคนด้วยวิธีนี้สามารถทำได้ตลอดทั้งปี ขาย กก.ละ 300 บาท เฉลี่ยแล้วแต่ละเดือนจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2-3 หมื่นบาท ยังไม่รวมการจำหน่ายหัวเชื้อ

เรียกว่าแต่ละปีมีรายได้เลี้ยงครอบครัวสบายๆ.

วิโรจน์ วงศ์ใหญ่ / รายงาน

ราชบุรีปลูกมะขามป้อมปลอดสารพิษ

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบนางสายใจ มโนรมณ์ อายุ ๕๖ ปี ชาวบ้าน ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ปลูกมะขามป้อมปลอดสารพิษหวังมีรายได้เสริมแบบพอเพียงแต่ปรากฏว่าชายตีมีพ่อค้ามารับถึงหน้าสวนทำเงินต่อบีเสียดแสนบาท สอบถามนางสายใจเปิดเผยว่า เดิมมีอาชีพทำเบเกอร์รี่ส่งจำหน่ายตามร้านค้าและตลาดนัด แต่ด้วยความชื่นชอบงานด้านการเกษตร ประกอบกับมีที่ดินอยู่ จึงคิดหาพืชมาปลูกเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง จนพบว่ามะขามป้อมเป็นไม้ผลที่มีคุณภาพประโยชน์ การปลูกและดูแลก็ไม่ยุ่งยาก สั่งซื้อกิ่งพันธุ์มาจาก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี จำนวน ๑๘๐ ต้น ปลูกบนเนื้อที่ 4 ไร่

สำหรับวิธีการปลูกจะขุดหลุมลึกประมาณ ๕๐ ซม. จากนั้นนำเศษปลา ที่ผ่านการหมักแล้วมารองที่ก้นหลุม ก่อนนำต้นพันธุ์ลงปลูก ในช่วงปีแรก ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ กระทั่งมะขามป้อมสามารถยืนต้นได้ หลังปลูกได้ประมาณ ๒-๓ ปี มะขามป้อมก็จะเริ่มออกดอกและติดผลในช่วงเดือน ส.ค. เริ่มทยอยเก็บผลได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.พ. แต่แต่ละปีสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ ๕ ตัน ราคาจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ ๒๐-๔๐ บาท แต่每天有พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านเดินทางมารอซื้อถึงหน้าสวนนำไปขายปลีกอีกทอดหนึ่ง สำหรับท่านที่สนใจมะขามป้อมปลอดสารสามารถสอบถามได้ที่ หมายเลข ๐๘-๘๖๒๓-๙๘๑๓.

โลกธุรกิจ 6



ส่งออกกระชูด

'ธ.ค.' พุ่งประวัติการณ์/ขึ้นปีโต 4%

ส่งออกกระชูด

'ธ.ค.' พุ่งประวัติการณ์/ขึ้นปีโต 4%

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ แถลงการณ์ส่งออกของไทย โดยมี นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารระดับสูงร่วม

นายจรินทร์ กล่าวว่า การส่งออกของไทยในเดือนธ.ค. 2564 มีมูลค่า 24,930.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้น 24.2% คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 810,712 ล้านบาท การนำเข้ามีมูลค่า 25,284.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 33.4% ขาดดุลการค้า 354.2 ล้านดอลลาร์

ส่วนภาพรวมทั้งปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่า 271,173.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.1% เป็นบวกเกินกว่าเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ที่ 4% และเกินไปกว่าเป้าหมายที่ประเมินช่วงหลังที่ 15-16% โดยคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 8,542,103 ล้านบาท การนำเข้ามูลค่า 267,600.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 29.8% เกินดุลการค้ามูลค่า 3,573.2 ล้านดอลลาร์

สำหรับรายละเอียดการส่งออกเดือนธ.ค. 2564 ที่เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าสำคัญ 3 หมวด ได้แก่ สินค้าเกษตร เพิ่ม 21.1% สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม เพิ่ม 24.1% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 และสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่ม 24%

โดยปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนทำให้การส่งออกปี 2564 ประสบความ

สำเร็จอย่างยิ่ง ประกอบด้วย 1.การทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชนในรูป กรอ.พาณิชย์ ที่ลงไปแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที 2.เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง 3.ภาคการผลิตทั่วโลกขยายตัวใน ปี 2564

นายจรินทร์กล่าวว่า การส่งออกในปี 2565 มีความเป็นไปได้ที่จะยังเป็นบวกต่อไป คาดการณ์ว่าจะบวก 3-4% โดยมีมูลค่ารวมทั้งปีคิดเป็น 270,000-282,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 9.08-9.16 ล้านล้านบาท มีปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนประกอบด้วย 1.การขยายตัวของเศรษฐกิจและการนำเข้าของประเทศคู่ค้าสำคัญขยายตัว 2.ค่าเงินบาทยังอยู่

แนวกหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: เสาร์ 22 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14877

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 51.67

Ad Value: 64,587.50

PRValue (x3): 193,762.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งออกกระฉูด'ธ.ค.'พุ่งประวัติการณ์/ขึ้นปีโต4%

ในระดับที่เอื้อต่อการส่งออก 3.คาดว่าปริมาณตู้คอนเทนเนอร์จะเพิ่มขึ้นและเข้าสู่ความสมดุลได้ในช่วงกลางปีนี้ถึงปลายปี

4.การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลทำให้ตลาดโลกมีความต้องการสินค้าไอที อุปกรณ์อัจฉริยะ ไทยเป็นผู้ส่งออก 5.คาดว่าความรุนแรงของโควิด-19 จะลดน้อยลง ทำให้อุปสรรคลดลง 6.ตั้งเป้าว่าการมีผลบังคับใช้ของ RCEP (ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค) ที่เริ่มต้น 1 ม.ค. 2565 จะมีส่วนช่วยส่งเสริมตัวเลขการส่งออกของไทยไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 14 ประเทศ ได้มากขึ้น กล่องตัวขึ้น และสะดวกขึ้น เพราะหลายตัวภาษีเป็น 0% และกระทรวงพาณิชย์เตรียมการล่วงหน้า พร้อมให้บริการใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เอกสารสำคัญต่างๆ ที่จะนำประโยชน์จากข้อตกลง RCEP มาใช้กับผู้ส่งออกของไทย

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า สำหรับแผนการส่งออกของปี 2565 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีกิจกรรมหลากหลาย ประมาณ 152 กิจกรรม จะบุกไปที่ตลาดที่มีศักยภาพเดิมและเปิดเพิ่มตลาดใหม่ ขยายสัดส่วนของการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลกไปตลาดที่เป็นเมืองรอง